



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมติให้ถอนร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ออกจากวาระประชุม โดยให้มีการทบทวนร่างกฎหมายใหม่อีกครั้ง ทำให้เกิดกระแสความกังวลว่าจะไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาและกัญชง รัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันมีกฎหมายที่ควบคุมการใช้กัญชา กัญชงให้เหมาะสมอย่างรอบด้าน โดยสร.ได้ออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อควบคุมให้เกิดการใช้ให้เป็นไปตามนโยบายที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเศรษฐกิจ ไม่สนับสนุนการใช้เพื่อสันทนาการ กฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะควบคุมการใช้กัญชา กัญชง ไปจนกว่า พ.ร.บ.ฉบับสมบูรณ์จะออกมาบังคับใช้ หรือหากมีกรณีใดที่มีความจำเป็นต้องออกกฎหมายมารองรับ ก็มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สร. เป็นประธานสามารถพิจารณาออกประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มาดูแล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพิ่มเติมได้

- นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรค พท. กล่าวว่า กรณี นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง มีมติให้ส่งหนังสือไปยังทุกพรรคการเมืองที่ลงมติให้ถอดร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากระเบียบวาระต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ช่วงที่สภาลงมติรับหลักการมีแค่ 45 มาตรา แต่พอกรรมการทำเข้ามาใหม่มีถึง 95 มาตรา

- นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โฆษกและกรรมการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง โปสเตอร์เพชบุรี กรณีนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พท. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กฎหมายฉบับนี้ไม่สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสูบกัญชา และเป็นกลุ่มเปราะบางที่ให้ความสำคัญมากที่สุด จึงกำหนดโทษห้ามขายให้กับกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาด ผู้รับอนุญาตทำธุรกิจกัญชา กัญชง รวมทั้งผู้จัดแจ้งปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนยังมีหน้าที่ในการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง หรือสารสกัด และคุ้มครองเยาวชน สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตรด้วย รวมถึงมีมาตรการป้องกันกลุ่มเปราะบางเข้าถึง หากไม่ดำเนินการย่อมถูกเพิกถอนการจดทะเบียนและการอนุญาต และหากมีกลุ่มเปราะบางใช้กัญชาจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ข้อกล่าวหาที่ว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมการนันทนาการของเยาวชนนั้นจึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้น



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน


- สถานการณ์ในประเทศ 19 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 242 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,673,629 ราย เสียชีวิต 11 ราย เสียชีวิตสะสม 32,640 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,105 ราย รักษาหายสะสม 4,632,640 ราย ยังรักษาอยู่ 8,349 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 617,195,686 (+22,333) ราย 6,530,779 (+58) ราย รักษาหาย 596,844,826 (+117,012) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, isranews, TNN, hfocus, soudhitalk, js100, ch3plus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า การที่ประเทศไทยได้จัดหาภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ให้ประชาชนกลุ่มที่มีความจำเป็น เป็นการยกระดับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนได้ กลุ่มเสี่ยง 608 อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนจะเกิดการติดเชื้อ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการนำเข้า LAAB และฉีดครั้งแรกให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไตที่สถาบันบำราศนราดูร เมื่อ 27 ก.ค. 65 และส่งไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศตั้งแต่ 1 ส.ค. 65 กลุ่มเป้าหมายระยะแรกคือผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังที่ต้องได้รับการฟอกไต ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ/ ปลูกถ่ายไขกระดูก โดยปรึกษาแพทย์หรือติดต่อสถานพยาบาลเพื่อรับการฉีด และได้มอบนโยบายให้ สสจ.ทุกจังหวัด สำรวจจำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ LAAB อย่างทั่วถึง กำลังพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด และฉายแสง ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องได้รับยากกดภูมิขนาดสูง ผู้ป่วยโรคข้อต้องรักษาด้วยยากกดภูมิ และผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำโรคอื่น ๆ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>2. โอมิครอน BA.2.75.2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, thebangkokinsight)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผยว่า คณะวิจัย ม.ปักกิ่ง ประเทศจีน รายงานผลการวิเคราะห์สมรรถนะของ Omicron BA.2.75.2 เปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ พบว่า BA.2.75.2 ดีกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างมาก ทั้งในคนที่ฉีดโคโรนาแวค 3 เข็ม รวมถึงคนฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อสายพันธุ์ต่าง ๆ มาก่อน ซึ่งให้เห็นว่า BA.2.75.2 มีทั้งสมรรถนะการหลบหลีกภูมิคุ้มกัน และจับกับตัวรับที่ผิวเซลล์ได้มาก จึงมีโอกาสนำไปสู่การระบาดระลอกถัดไปได้หากไม่ป้องกันให้ดี ขณะที่คณะวิจัยจากบราซิลศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดปัญหาหลงโควิด พบว่าผู้เคยติดเชื้อโควิด 19 มาก่อนจะมีอัตราการเกิดหลงโควิด 29.6% ในกลุ่มผู้ป่วยหลงโควิดพบว่ามีถึง 55.9% กระทั่งต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้น การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้ออย่างดีที่สุด ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอจะลดความเสี่ยงลงไปได้มาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด โอมิครอน BA.2.75.2 ในไทยเพิ่มอีก 1 ราย ถือเป็นรายที่ 2 ของประเทศ คือต่อยารักษาโควิดแทบทุกชนิด รวมทั้ง Evusheld ที่ใช้ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,กรุงเทพฯธุรกิจ)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า แนะนำการทำอาหารเพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทำอาหารที่มีลักษณะแห้ง เน้นเมนูที่ไม่ใส่กะทิ เลี่ยงของหมักดอง ใช้วิธีย่าง คั่ว ทอด น้ำมันน้อย และไม่ปรุงอาหารไว้ล่วงหน้านานเกิน 4 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารบูดเสีย โดยแนะนำ 5 เมนูไม่เสีง่าย ได้แก่ 1.ข้าวน้ำพริกปลาอย่าง ไข่ต้ม 2.ข้าวผัดกะเพราหมูหรือไก่ เน้นรวนให้แห้ง 3.ข้าวเหนียวหมู/ไก่ทอด 4.ข้าวปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกง และ 5.ข้าวคั่วกึ่งลิ้งหมู อาจแถมผักสด เช่น กะหล่ำปลี มะเขือเปราะ และควรบรรจุแยกกับข้าวใส่ถุงพลาสติกไว้ต่างหาก ก่อนกินควรสังเกตวันเวลาที่ผลิตและระยะเวลาในการบริโภคบนกล่องอาหาร และไม่ควรวางข้าวกล่องที่บรรจุเสร็จบนพื้น หากพบว่ามีกลิ่นผิดปกติเหม็นบูดควรทิ้ง ในกรณีบริโภคอาหารแปรรูปควรสังเกตวันหมดอายุด้วย</p>	
<p>วิธีเลือกกิน'บอนออดิบ'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า จากกรณีที่มีครู นักเรียน ในพื้นที่ จ.ตรัง รับประทานอาหารกลางวันเป็นแกงบอน หรือที่ภาคใต้เรียกว่าออดิบ มีอาการปวดท้อง อาเจียน ต้องเข้ารักษากว่า 18 คนนั้น เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากกินบอนโหราซึ่งมีพิษ เนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยบอนโหราที่กินไม่ได้ใบจะมีสีเขียวเข้มขนาดใหญ่และหนา รูปร่างคล้ายตาลปัตร ก้านใบสีเขียวเข้ม ตัดริมขอบใบ ลำต้นสีเขียวเข้ม จะมีพิษที่เรียกว่า แคลเซียมออกซาเลท (Calcium Oxalate) ซึ่งมีลักษณะผลึกแบบเข็ม อาจทำให้เกิดอาการคันในปากหรือคอ ให้ล้างปากโดยดื่มน้ำตามมากๆ แต่ถ้าพบอาการรุนแรง เช่น แสบร้อน เพดานปากบวมพอง เป็นตุ่มน้ำใส ให้รีบไปพบแพทย์ทันที และไม่ควรรทำให้อาเจียน เพราะอาจจะทำให้สารพิษสัมผัสกับเยื่อปากและลำคอได้อีกครั้ง</p>	
<p>โรคติดเชื้อแบคทีเรียทางผิวหนัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผิวหนังทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อใดที่มีปัจจัยให้ผิวหนังของเราอ่อนแอลงหรือความสมดุลเสียไป จะทำให้เชื้อโรคสามารถผ่านเข้าสู่ผิวหนังและติดเชื้อที่ผิวหนังได้ ที่พบบ่อยคือการติดเชื้อแบคทีเรีย จึงควรดูแลรักษาสุขอนามัย ความสะอาดของร่างกาย หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าโดยไม่สวมรองเท้า ตัดเล็บให้สั้น ตรวจสอบเท้ารวมถึงผิวหนังอยู่เสมอ ถ้ามีแผลให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ทำแผลอย่างถูกต้อง ถ้ามีผื่นโรคผิวหนังอื่น ๆ ควรไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปก่อโรครังผิวหนังได้</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังแบ่งเป็น 5 กลุ่มโรค ตามความลึกและตำแหน่งของการอักเสบ ดังนี้ 1.โรคพุพอง เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียในชั้นหนังกำพร้าพบได้บ่อยในเด็ก 2.โรครูขุมขนอักเสบ, ฝี, ฝีฝักบัว อาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้ หายช้าและมักจะทิ้งรอยแผลเป็น 3.โรคไฟลามทุ่ง พบบ่อยที่สุดที่ขา 4.โรคเนื้อเยื่ออักเสบ เป็นการอักเสบที่ส่วนล่างของผิวหนังชั้นแท้จนถึงชั้นไขมันใต้ผิวหนัง 5.โรคแบคทีเรียกินเนื้อหรือโรคเนื้อเน่า ซึ่งรุนแรงสูงสุดในกลุ่มการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง มีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 20-60 ต้องรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว ซึ่งแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะตามเชื้อแบคทีเรีย ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง, ทำความสะอาดผิวหนังและบริเวณที่เป็นแผลให้สะอาดด้วยการพอกสบู่และน้ำยาฆ่าเชื้อ, หลีกเลี่ยงการแกะเกา และการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น การกรีดระบายหนอง การประคบแผลด้วยน้ำเกลือ เพื่อดูดซับน้ำเหลืองออก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนใจแก้ปัญหาสุขภาพจิต</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวให้ข้อคิดในเวทีเสวนาออนไลน์พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตคนไทย จัดโดย สสส. ร่วมกับ มสช. เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก หวังกระตุ้นคนไทยให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตที่สามารถป้องกันได้ ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ไทยมีค่าเฉลี่ยการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 500-1,000 คนต่อปี แนวทางการแก้ปัญหาจึงไม่ได้แค่การให้การรักษาก็ต่อไป แต่ต้องมีการสร้างความรอบรู้ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต โดยบุคลากรสาธารณสุขและแกนนำในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อาทิ รพ.ประจำจังหวัด หน่วยงานสุขภาพประจำชุมชนท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิต และทำงานเชื่อมโยงโดยใช้เทคโนโลยี หรือร่วมมือกันสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ</p>	-
<p>คนไทยหลอนน้ำท่วมใหญ่ปี54</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ. สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง "ภาพจำ ภาพหลอน ภัยพิบัติ น้ำท่วม" สรุปว่า ประชาชน 93.6% ระบุว่าผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมคือ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, 91.9% ช้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ทำมาหากินลำบาก เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแก้ปัญหาจริงจัง ปรับแผนบริหารน้ำ แก้ผังเมืองสร้างขวางทางน้ำผู้ว่า กทม.เตรียมพร้อมน้ำรับมือฝนตกหนัก อุตฯ ประกาศเตือน 55 จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกน้ำท่วมระลอกใหม่ รัฐบาลผลักดันหลักสูตรซีพีอาร์ กู้ชีพ-ปฐมพยาบาลในโรงเรียน ปกป้องเด็กมัธยมรู้จักวิธีช่วยชีวิต หากช่วยได้ทันใน 4 นาที ลดอัตราการตายได้มากถึง 27% แนะนำติดตั้งเครื่องเออีดีเพิ่มตามที่สาธารณะ ขณะที่ มท.1 สั่ง กทม.-ท้องถิ่น-การไฟฟ้า ตรวจสอบจุดเสี่ยงรั่วไหลและรีเซ็ตไฟ หยุดการสูญเสียชีวิต</p>	-
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, thansettakij)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยเพิ่มสิทธิประโยชน์ป้องกันโรคปี 66 เข้าถึงได้ทุกสิทธิรักษา บัตรทองประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ และอื่น ๆ พร้อมขยายรายการจ่ายตามรายการ (Fee Schedule) เป็น 22 รายการ อาทิ ทดสอบการตั้งครรภ์ การตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ คัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก คัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นต้น</p>	-
<p>สปสช. ย้ำดูแลหลังเลิกสัญญา รพ.เอกชน</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ผจก., thebangkokinsight)</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. เผย ตามที่ สปสช.ได้ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขรพ.เอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 9 แห่ง ได้แก่ รพ.มหะสิกษ์,รพ.บางนา 1,รพ.ประชาพัฒนา,รพ.นวมินทร์,รพ.เพชรเวช,รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2,รพ.แพทย์ปัญญา,รพ.บางมดและ รพ.กล้วยน้ำไท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นไป โดย สปสช.ได้เตรียมการจัดหาหน่วยบริการปฐมภูมิรองรับ เช่น คลินิกเวชกรรมคลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และร้านยา ฯลฯ พร้อมจัดระบบบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน ขณะเดียวกันได้จัดหาโรงพยาบาลรับส่งต่อ พร้อมกับประสานและจัดหน่วยบริการแห่งใหม่ เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีนัดรักษา หรือติดตามอาการ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, bangkokbiznews)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพโดยระบุว่าโทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้อนอนหลับยาก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ)</p> <p>- เพจ "อ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อาจารย์เจษฎ์" ชี้แจงหลังมีการเตือนปม เรื่อง การรับประทานกล้วยเดี่ยวเฉพาะใน อาหารประเภทเส้นอาจไม่ดีต่อสุขภาพ ได้ออกมาชี้แจงย้ำอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปในการเลือกรับประทานอาหาร</p> <p>- ด้านกรมวิทย์ฯ ชี้แจงเรื่อง การใช้วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยว ว่า เป็นข้อมูลเก่าจากปี 2550 ในจังหวัดอุบลฯ ขณะที่ผลตรวจล่าสุดจากทั่วประเทศในปัจจุบันนั้น สารกันบูดไม่ได้สูงเกินไปและถูกทำลายได้ด้วยความร้อน อย่าแตกตื่นเกินไป</p>	-